

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, คาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยในมี.ค.หนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้รับแรงหนุน จากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเดือนมี.ค.

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 34.95-35.05

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินทรงตัวใกล้จุดสูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณบ่งชี้ว่า เฟดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในเดือนมี.ค.

*ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 101.80 ในช่วงเช้าวันนี้ ใกล้เคียงกับ 101.78 ในช่วงท้ายวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งขึ้นแตะ 101.97 ในวันพุธ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.

*นางลาเอล เบรนาร์ด ผู้ว่าการคนหนึ่งของเฟด กล่าวว่า การที่เศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น และการที่เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง บ่งชี้ว่า จะเป็นการเหมาะสมสำหรับเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้

*นายวิลเลียม ดัตลีย์ ประธานเฟดสาขา นิวยอร์ก ระบุก่อนหน้านี้ว่า เหตุผลที่ใช้สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน "มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา"

*ด้านนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก มองว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง ในการประชุมเดือนมี.ค. เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ และอัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น โดยเขามองไม่เห็นความจำเป็นในการเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป

*นักลงทุนรอฟังถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด และนายสแตนลีย์ ฟิชเชอร์ รองประธานเฟด ในวันศุกร์นี้

*ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในวันอังคาร โดยเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ในแผนเศรษฐกิจของเขา แต่กล่าวถึงการปรับลดภาษีในวงกว้าง และแผนริเริ่มร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ขนาด 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในการซ่อมแซมสะพานและถนนที่ทรุดโทรม

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 938.32 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.84 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 521.98 ล้านบาท

*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.996/35.009 จาก 34.974 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 36.840/871 จาก 36.940 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 114.01/04 จาก 113.71 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0528/32 จาก 1.0546 เมื่อวาน

"บาทวันนี้คงแกว่งเป็น range เหมือนกับสกุลเงินเอเชีย ดอลลาร์ช่วงวันสองวันนี้ slightly higher ขึ้นมา จากคาดการณ์ที่ว่า เฟดน่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่ถามว่า momentum ดอลลาร์จะขึ้นไปแรงๆ มั้ย ก็คงยังไม่" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้